

Số: 05/KH-TTHTPTGDHN

Gia Nghĩa, ngày 12 tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2022 - 2023

Thực hiện Công văn số 1593/SGDĐT-QLCL ngày 06/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông về việc triển khai nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023.

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông xây dựng Kế hoạch tổ chức Thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2022 – 2023, với nội dung cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Chủ động cập nhật, xây dựng kế hoạch tổ chức học, ôn kiểm tra ĐK đúng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Bộ giáo dục, chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng chương trình, nội dung cụ thể, sát thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Tăng cường công tác tự đánh giá, cải tiến chất lượng giáo dục, chú trọng bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên làm công tác kiểm định.

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đổi mới các kỳ thi (KTĐK), đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các kỳ KT nghiêm túc, đúng quy chế.

Thiết lập hồ sơ, sổ sách đầy đủ, quản lý đúng quy định, không để ra việc thất lạc mất mát.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác khảo thí.

1.1. Tổ chức các đợt Kiểm tra định kỳ (KTĐK)

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo trung tâm xây dựng kế hoạch giảng dạy, ôn tập hiệu quả.

Làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh các đợt KTĐK.

Tổ chức tập huấn quy chế thi cho cán bộ, giáo viên một cách nghiêm túc, kịp thời ngăn chặn những hành vi sai lệch trong cán bộ, giáo viên (nếu có).

Chỉ đạo bộ phận ra đề kiểm tra nghiêm túc, đúng cấu trúc, đúng nội dung theo qui định.

1.2. Công tác kiểm tra, đánh giá.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023 theo kế hoạch được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Chú trọng kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá năng lực của người học, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, phẩm chất, kỹ năng sống cho học sinh khuyết tật.

Quản lý chặt các khâu ra đề, đề kiểm tra phù hợp khoa học, đảm bảo đúng các qui định.

2. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Căn cứ văn bản của cấp trên trung tâm xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng, thành lập hội đồng tự đánh giá theo đúng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Thông qua việc tự đánh giá chất lượng giáo dục từ đó trung tâm xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm phát huy những ưu điểm, đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém góp phần phát triển chất lượng giáo dục của trung tâm trong những năm tiếp theo.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác điều hành và quản lý hành chính.

Tiếp tục sử dụng hệ thống email ngành, [phần mềm văn phòng điện tử - ioffice](#) trong công tác chuyên môn nghiệp vụ nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác và thực hành tiết kiệm.

Khai thác hiệu quả mạng toàn cầu (đặc biệt là các website của Bộ Giáo dục và Đào tạo [moet.gov.vn](#) và của Sở Giáo dục và Đào tạo [daknong.edu.vn](#)) trong chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường quá trình tự học, tự nghiên cứu trong ứng dụng công nghệ thông tin.

Chú trọng ứng dụng CNTT trong học tập và giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm; tập trung hướng dẫn, định hướng cho học viên biết tự khai thác và ứng dụng CNTT vào quá trình học tập của bản thân thay vì chỉ tập trung vào ứng dụng trong giảng dạy của từng tiết dạy cụ thể.

Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học: giáo viên các môn học tự triển khai việc tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy các môn học của mình nhằm tăng cường hiệu quả dạy học qua

các phương tiện nghe nhìn, kích thích sự sáng tạo và độc lập suy nghĩ, tăng cường khả năng tự học, tự tìm tòi của người học.

Trên đây là kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2022 – 2023 của Trung tâm Hỗ trợ phát triển GDHN Đăk Nông. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trong Trung tâm nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (b/c);
- Các phòng (t/h);
- BBT website Trung tâm;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Ảnh